

Lc 13, 1 – 9

^{13:1} Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.

^{13:2} Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao?"

^{13:3} Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.

^{13:4} Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao?

^{13:5} Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy".

^{13:6} Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,

^{13:7} nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?"

^{13:8} Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.

^{13:9} May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi".

1. Ghi nhớ: “Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc13,3b).

2. Suy niệm: Trên thế giới chiến tranh, thiên tai, khủng bố luôn nổ ra khắp nơi, nhưng những tai nạn nay không đồng nghĩa với hình phạt, mà là những lời cảnh cáo. Con người không thể sống thờ ơ, thản nhiên hết ngày này qua ngày khác. Nhưng phải biết rút ra những bài học từ các biến cố, biết được nguy cơ nào đang đe dọa mình, để từ đó mà hồi tâm thống hối. Vì hồi tâm thống hối như chiếc tàu Nô-e trong cơn hồng thủy sẽ đưa chúng ta về bến quê trời bình an.

3. Sống Lời Chúa: Không kết án người khác nhưng biết hoán cải chính mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra mỗi biến cố trong cuộc sống, là một thông điệp mà Chúa gửi đến để nhắc nhở con biết ăn năn sám hối và biết sống tốt hơn. Amen